

# Triển khai diện rộng hóa đơn điện tử



Ảnh minh họa

Việc triển khai hình thức hóa đơn điện tử (HĐĐT) không những phù hợp xu hướng phát triển của xã hội hiện đại mà còn hạn chế được một phần tình trạng hộ kinh doanh, doanh nghiệp (DN) đặt in, tự in hóa đơn (HĐ) để xuất HĐ không, sử dụng bất hợp pháp, gây thất thu ngân sách, gian lận thương mại, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế...

Từ năm 2010, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định về HĐ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thí điểm sử dụng HĐĐT có mã xác thực. Sau 7 năm thực hiện, phương thức phát hành, quản lý HĐ của DN đã chuyển đổi từ cơ chế mua của cơ quan thuế sang cơ chế DN tự đặt in, tự in để sử dụng. Không những thế, ngành Thuế đã chuyển giao cho cục thuế các địa phương đặt in HĐ bán cho các tổ chức, cá nhân không phải là DN nhưng có hoạt động kinh doanh; thực hiện

quyền và trách nhiệm về HĐ cho các DN và người nộp thuế, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế địa phương trong quản lý. Đáng lưu ý, việc bổ sung hình thức HĐĐT trong thời gian gần đây đã tạo cơ sở pháp lý để các DN hiện đại hóa công tác quản trị. Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý HĐ đã góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý, thanh tra

trong nội bộ cơ quan thuế, cập nhật các thông tin HĐ để phát hành và không còn giá trị sử dụng, hỗ trợ việc tra cứu các DN. Đối với DN, sử dụng HĐĐT đã mang lại lợi ích hết sức thiết thực. Tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2017 đã sử dụng khoảng 24,1 triệu HĐ/tháng (tương đương khoảng 289,2 triệu HĐ/năm); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam áp dụng 8 triệu HĐ/tháng (96 triệu HĐ/năm)... Hay ở Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), triển khai HĐĐT cả trong vận chuyển hàng không và dịch vụ hàng không kết hợp mặt đất. Năm 2017, số lượng HĐĐT của VNA là 2 triệu HĐ/năm. Như vậy, qua thời gian áp dụng trong thực tiễn, kết quả cho thấy HĐĐT mang lại nhiều lợi ích hơn. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, HĐ giấy không còn phù hợp việc triển khai thủ tục hành chính điện tử, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế cũng như bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Hơn thế, việc sử dụng HĐ giấy đã tạo gánh nặng cho một số đối tượng lợi dụng sự thông thạo của Luật Doanh nghiệp, thành lập nhiều DN hoặc mua lại DN. Dù thực tế không kinh doanh nhưng các đối tượng vẫn sử dụng HĐ, xuất HĐ không, sử dụng lòng vòng để khấu trừ, hoàn không thuế GTGT hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách, trốn thuế... Với HĐĐT, tình trạng trên được khắc phục một bước.

Việc áp dụng HĐĐT sẽ giúp việc chia sẻ, kết nối thông tin một số sản phẩm và ngành đặc thù thông nhất và minh bạch hơn, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đạt hiệu quả cao. Đơn cử, các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và cơ sở khám chữa bệnh, việc sử dụng HĐĐT sẽ hỗ trợ quản lý chặt chẽ công tác khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế khi kết nối thông tin từ các cơ quan liên quan. Chính vì vậy, cần tiếp tục áp dụng rộng rãi HĐĐT để quản lý, hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong giao dịch thanh toán, nhất là các giao dịch thanh toán của hoạt động kinh tế phi chính thức. Hơn nữa, đây cũng là yêu cầu cấp thiết từ yêu cầu của cải cách thủ tục quản lý thuế sao cho đạt hiệu quả phòng, chống gian lận, trốn thuế... cũng như tạo cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quản lý thị trường, tài nguyên khoáng sản, nhà đất... "Việc mở rộng đối tượng áp dụng, chuyển dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế; giảm thủ tục hành chính khi sử dụng HĐĐT sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quản lý thuế hiện đại" - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam khẳng định.

(theo nhandan.com.vn)

## Tối đa hóa tài chính cho phát triển năng lượng ở Việt Nam

(vtv.vn) Bối cảnh kinh tế vĩ mô và ngành năng lượng đang thay đổi ở Việt Nam đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới về đầu tư vào ngành điện và khí - đây là nhận định từ báo cáo mới của nhóm Ngân hàng Thế giới về "Tối đa hóa tài chính cho phát triển năng lượng ở Việt Nam".

Theo báo cáo, từ nay đến năm 2030, mỗi năm trung bình ngành điện Việt Nam cần đầu tư mỗi khoảng 10 tỷ USD, cao hơn mức bình quân 8 tỷ USD trong giai đoạn 2011 - 2015. Trong khi đó, phát triển ngành khí dự kiến cần lượng đầu tư lũy kế khoảng 20 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

Chuyên gia trưởng ngành kinh tế năng lượng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, các nhà đầu tư tư nhân rất quan tâm để tham gia vào thị trường đang lớn mạnh ở Việt Nam, đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo và khí hóa lỏng. Bên cạnh đó, họ cũng cần một môi trường pháp lý minh bạch và ổn định, trong đó có cơ chế chia sẻ rủi ro cho tất cả các bên.



Ảnh minh họa

## Nông sản Việt Nam tăng trưởng trên thị trường Thụy Điển

(vtv.vn) Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu vào Thụy Điển lượng hàng hóa trị giá gần 1,2 tỷ Euro, hơn 1/3 trong số đó là nông sản thực phẩm.

Thị trường Thụy Điển từ vài năm nay nhập khẩu nhiều nông sản thực phẩm Việt Nam hơn trước. Người tiêu dùng Thụy Điển cũng thích đồ ăn Việt Nam hơn đồ ăn Trung Quốc. Các nhà hàng Việt mở ra nhiều hơn và chiếm những địa điểm đẹp ở trung tâm nhiều thành phố của Thụy Điển. Đây là cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp nhập khẩu nông sản thực phẩm châu Á tại nước này.

## Sẽ chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM làm bằng thẻ từ sang thẻ chip

(vtv.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư bổ sung quy định hoạt động thẻ ngân hàng. Một trong những nội dung đáng chú ý tại thông tư này là Ngân hàng Nhà nước đưa ra lộ trình cụ thể cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM làm bằng thẻ từ sang thẻ chip.

Theo lộ trình, đến ngày 31/12/2019, ít nhất 30% số thẻ, đến ngày 31/12/2020, ít nhất 60% và đến ngày 31/12/2021, 100% số thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.



Ảnh minh họa

MAI THƯ

# HƯNG HÀ Một năm nhìn lại

Chúng tôi về thăm Hưng Hà vào những ngày cuối năm Mậu Tuất khi nhà nhà, người người đang náo nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Với người dân Hưng Hà, dường như không khí đón xuân nơi đây như vui hơn, rộn rã hơn bởi sau một năm nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã hoàn thành và vượt mức tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm qua, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức song Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và cơ sở đã luôn bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị địa phương, bám sát thực tế và có nhiều đổi mới trong thực hiện. Qua đó, đã góp phần kịp thời nắm bắt và xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, cùng với nhân dân phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Được biết, năm 2018, kinh tế của huyện ổn định và tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản

xuất ước đạt trên 15.255 tỷ đồng, tăng 10,42% so với năm 2017. Trong đó, nông nghiệp, thủy sản ước đạt hơn 3.500 tỷ đồng; công nghiệp và xây dựng ước đạt trên 8.800 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ ước đạt gần 3.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 353 tỷ đồng, bằng 112% năm 2017; 10/10 khoản thu, sắc thuế thu vượt so với dự toán giao. Xác định, phát triển kinh tế phải đi liền với nâng cao chất lượng các mặt văn hóa, xã hội, Hưng Hà luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao đời sống tinh thần và bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện đổi mới mạnh mẽ từ công tác quản lý đến phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thực hiện đồng bộ, hiệu quả phong trào "Dạy tốt - Học tốt" và "Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng". Hướng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", toàn huyện có 437 tập thể, cá nhân được UBND huyện



Công tác giáo dục ở Hưng Hà được quan tâm thực hiện hiệu quả.

là điểm tựa của chị em phụ nữ, hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong huyện đã làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay. Trong năm 2018, Hội quản lý số vốn trên 328.200 triệu đồng/9.805 hộ vay. Qua đó, giúp hội viên phát triển sản xuất bảo đảm thu nhập, nâng cao đời sống gia đình. Có thể nói, những kết quả đạt được trong năm cũ sẽ là động lực để Hưng Hà tiếp tục phấn đấu trong năm mới. Chia sẻ về mục tiêu, nhiệm vụ mà Hưng Hà đặt ra cho năm mới 2019, ông Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển

kinh tế - xã hội trong năm 2019, huyện Hưng Hà đã đề ra các giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ; rà soát, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới... Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện việc chính trị do thị ở 2 thị trấn, đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội... Hưng Hà cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2019 đạt tổng

giá trị sản xuất trên 16.700 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng 10,11%. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp, thủy sản 20,26%; công nghiệp và xây dựng 59,69%; dịch vụ 20,05%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90% trở lên. Cơ 80% trở lên thôn, khu dân cư đạt văn hóa, 90% trở lên gia đình đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,35%... Tin rằng, với những gì đã đạt được trong năm qua và sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Hà sẽ thành công hơn nữa trong năm 2019.

# TIỀN HẢI Phòng, chống rét trong nuôi trồng thủy sản

Trước khuyến cáo của ngành chuyên môn về việc từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ tiếp tục có các đợt rét đậm, rét hại, gây thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản nếu không được phòng, chống tốt, huyện Tiền Hải đã tăng cường hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho nuôi trồng thủy sản.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Diện tích nuôi trồng thủy sản của Tiền Hải đạt 4.877ha, trong đó nước lợ, ngọt đạt 2.924ha. Những ngày qua thời tiết diễn biến bất thường, có rét đậm, rét hại tăng cường, do đó huyện đã tập trung tuyên truyền đến các hộ dân nuôi trồng thủy sản không được chủ quan, lơ là, cần triển khai các biện pháp thiết thực bảo vệ đối

với diện tích nuôi trồng. Yêu cầu các địa phương mở các cống lấy nước vào các vùng nuôi trồng thủy sản tạo thuận lợi cho nông dân nâng mực nước ao nuôi thích hợp. Đồng thời, khuyến cáo nông dân khi lấy nước vào ao cần chú trọng xử lý nguồn nước, bảo đảm độ pH tránh tôm, cá, cua bị sốc. Dùng máy sục khí liên tục tạo nguồn lưu thông tăng lượng oxy trong ao. Có chế độ chăm sóc đặc biệt cho giống thủy sản, cho ăn bằng thức ăn

đủ chất dinh dưỡng hoặc thức ăn công nghiệp chất lượng cao có bổ sung vitamin C và khoáng chất theo lượng quy định của nhà sản xuất. Đối với cơ sở nuôi thích hợp, có điều kiện cần làm khung và che phủ bề mặt ao nuôi bằng nilon trong suốt để chắn gió và khi có ánh nắng sẽ tăng sự hấp thụ năng lượng mặt trời bổ sung nhiệt cho ao nuôi. Một số diện tích nuôi trồng thủy sản gần đây ngày thu hoạch cần di chuyển đối tượng nuôi sang ao có độ

sâu quy định. Ngoài ra, các hộ dân nuôi thủy sản cần theo dõi thông tin dự báo thời tiết hàng ngày để có biện pháp chăm sóc, quản lý giống thủy sản cho phù hợp. Ông Phạm Duy Nghị, Giám đốc HTX SXKD nuôi trồng thủy sản Hải Châu, xã Đông Minh cho biết: Vùng nuôi trồng thủy sản do HTX quản lý trên 130ha, trong đó có 15ha nuôi cá, cao 80ha, còn lại nuôi tôm. Những ngày qua thời tiết diễn biến bất

thường, nên nhiệt xuống thấp, do đó HTX đã chú trọng tuyên truyền đến các hộ nuôi thủy sản cần thực hiện phương châm phòng hơn chống, luôn chủ động chuẩn bị các loại vật tư, nguyên vật liệu để phòng, chống rét cho tôm, cá, cua. Khuyến cáo nông dân cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của ngành chuyên môn về xây dựng phương án phòng, chống rét phù hợp, áp dụng các hình thức tăng nhiệt độ cho diện tích ao nuôi bảo đảm cho đối tượng nuôi thủy sản sinh trưởng an toàn. Sản lượng thủy sản chuẩn bị cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cũng đã được người dân đưa những đối tượng nuôi như cá vược, cá chim, cua, tôm đến vùng nước sâu và diện tích nhỏ để quản lý, chăm sóc tốt hơn bằng cách quây kín bạt, tăng cường khẩu phần ăn có đủ chất dinh

dưỡng để bảo đảm cho vật nuôi sinh trưởng tốt. Ông Nguyễn Văn Lân, thôn Ngải Châu chia sẻ: Lượng cá vược trong ao nuôi của gia đình tôi với diện tích hơn 1ha sẽ cho thu hoạch vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Cá vược không chịu được rét như một số loài

thủy sản khác, do đó, để phòng tránh các đợt rét đậm, rét hại, bảo vệ diện tích ao nuôi tôm, cua, cá... Theo ông Trần Xuân Biên, thôn Thủy Lạc, rút kinh nghiệm từ nhiều vụ trước, đầu vụ gia đình đã tập trung nạo vét, cải tạo 1,5ha ao đủ độ sâu để thả tôm thẻ chân trắng và cá chim trắng. Để bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, ông Biên thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tham khảo hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rét cho tôm, cá. Chú trọng kiểm tra môi trường nước, bảo đảm yếu tố thích hợp cho diện tích nuôi tôm, cá an toàn khi thời tiết rét đậm, rét hại. Đến thời điểm này, diện tích nuôi tôm, cá của gia đình ông Biên vẫn được bảo vệ an toàn.

MẠNH THẮNG



Hộ nuôi trồng thủy sản huyện Tiền Hải chuyển đối tượng nuôi sang ao có độ sâu ổn định trước khi rét đậm, rét hại tăng cường.